

การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
และเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การขับเคลื่อนการบริหารงานด้านการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน”

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสัมมนาวิบูลย์ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
อ. เมืองน่าน จ. น่าน

ดำเนินการโดย... กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	การขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่จังหวัดด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<ol style="list-style-type: none"> ๑. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ๒. นายเทศบาลเมืองน่าน ๓. นายเทศมนตรีตำบลศรีสะเกษ ๔. นายเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ๕. นายเทศมนตรีตำบลบ่อเกลือใต้ ๖. นายเทศมนตรีตำบลท่าวังผา ๗. นายเทศมนตรีตำบลบัว ๘. นายเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง ๙. นายเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ๑๐. นายเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ๑๑. นายเทศมนตรีตำบลเวียงสา ๑๒. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ๑๓. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า ๑๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ๑๕. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ๑๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น ๑๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่สา ๑๘. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง
ผลจากการมีส่วนร่วม	<p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาร่อง ๑๘ แห่ง มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุน ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดการศึกษา

	<p>ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัย</p> <p>๒) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านและสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษานานและสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษา</p> <p>๓) ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือในการนิเทศสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ</p>
<p>การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อระดมความร่วมมือเป็นเวทีการแก้ไขปัญหา และการยกระดับการศึกษาของจังหวัดน่านให้มีคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาของจังหวัดน่านเพิ่มขึ้น</p>



ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์



3 พ.ค. 2566, 07:53 | 178 HITS

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การขับเคลื่อนการบริหารงานด้านการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัด โดยกรมมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน”

“การขับเคลื่อนการบริหารงานด้านการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัด โดยกรมมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน” ซึ่งมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต. 18 แห่ง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสัมมนาภูมิ ชั้น 3 อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความต้องการและบริบทของท้องถิ่น